



ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือประกอบพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ การประกอบพิธีไหว้ครูจะกระทำเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนนายเรือทุกคนแสดง ความกตัญญูทวดที่ต่อครู – อาจารย์ และเป็นการศึกษาปฏิบัติตามประเพณีไทยที่นิยมทำกันมาแต่โบราณ ซึ่งถือว่าเมื่อจะเริ่มกิจการใด ๆ เช่น การศึกษาเล่าเรียน ต้องเริ่มไหว้ครูก่อน โดยศิษย์จะนำ เครื่องสักการะมอบให้แต่ครูแล้วกล่าวปฏิญาณตนว่าจะเคารพเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทของครู และขอให้ ครูรับตนไว้เป็นศิษย์

หลังจากพิธีไหว้ครูของนักเรียนนายเรือแล้ว ได้มีพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น และนายทหารปกครอง ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ คือ **น.อ.สมมาตร กุบกระบี่** รอง ผอ.กวดศ.ฝศษ.รร.นร. ผู้ได้รับรางวัลครูซึ่งสมควรได้รับคำชมเชยลำดับที่ ๑ คือ **น.อ.ปรีดี จุลสำลี** ผอ.กวดศ.ฝศษ.รร.นร. ผู้ได้รับรางวัลครูซึ่งสมควรได้รับคำชมเชยลำดับที่ ๒ คือ **น.ท.ประโยชน์ พรหมมี** อจ.ฝศษ.รร.นร. ช่วยปฏิบัติราชการ กวพค.ฝศษ.รร.นร. ส่วนรางวัลนายทหาร ปกครองดีเด่น ลำดับที่ ๑ ได้แก่ **น.ท.อภิชาติ แก้วดวงเทียน** ผบ.พัน กรม นนร.ร.ร.นร. รางวัล นายทหารปกครองดีเด่น ลำดับที่ ๒ ได้แก่ **ร.ท.ณัฐวุฒิ กลางสาร** ประจำ กร. ช่วยปฏิบัติราชการ รร.นร.

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายเรือ ได้มีการจัดทำโล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติยศมอบให้แก่ ครูผู้มีระยะเวลาการสอนในโรงเรียนนายเรื่อนานที่สุดเป็นกรณีพิเศษ คือ **น.อ.หญิง ศ.ชุตินา เขียมโกคะ** ศาสตราจารย์ ฝศษ.รร.นร. ซึ่งสอนที่โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ.๒๕๑๘ จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๓๒ ปี

ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนนายเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๔๑ ทุน รวมเป็นเงิน ๒๑๓,๕๐๐.- บาท คณะกรรมการจัดหาและพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ได้ประชุมคัดเลือก นักเรียนนายเรือเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยแบ่งเป็น

๑. ทุนการศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากชื่อเจ้าของทุน โดยเป็นทุนการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ บัญชีเงินฝากธนาคาร และนำดอกผลจากบัญชีเงินฝากธนาคารมาจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนนายเรือ เป็นเงิน ๑๒๓,๕๐๐.- บาท



๒. ทุณการศึกษาที่มีผู้บริจาคในระหว่างปีการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุน นำเงินสด มามอบให้ รร.นร. เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- บาท

สำหรับรายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้ นนร. ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ คือ

ทุนอาการกัเอียรดิวงค์	ทุนจันท์น
ทุนพลเรือตรี หลวงอุดมศรแสง	ทุนพลเรือเอก สุธี บุรณะสิน
ทุนนาวาเอก หลวง และ นางประดิยัติ นาวายุทธ์	ทุนพระยาราชาวงษ์สัน
ทุนนาวาเอก หม่อมเจ้าพรปรีชา และ หม่อมราชวงค์หญิง อูษา กมลาศน์	
ทุนนาวาเอก สมพงษ์ ศิริหงษ์	
ทุนพลเรือเอก ธาดา และคุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง	
ทุนพลเรือเอก กวี สิงหะ	ทุนนาวาโท วราวุธ สาริกบุตร
ทุนนายสะเสก และนางสุมาลี เกยานนท์	
ทุนนาวาเอก วิโรจน์ และ หม่อมราชวงค์หญิง วงศ์สินธุ์ ทองประดิษฐ์	
ทุนเรือเอก สี่มา หงสกุล	
ทุนนาวาเอกหลวง และนางประดิษฐ์ สรแสง	
ทุนพลเรือเอก จงกล และคุณดวงจันทร์ โฉมทองดี	ทุนชำนาญ อรรถยุท
ทุนเจนจบสมุทร – สหนาวิน	ทุนศิษย์นายเรือ
ทุนพลเรือตรี วิสุทธี แสงอุทัย	ทุนพลเรือเอก สุรพล แสงโชติ
ทุนพลเรือเอก สุจินดา คราประยูร	
ทุนพลเรือโท ศรี – หม่อมราชวงค์หญิง อบลอ อดาวราย	ทุนสมาคมภริยาทหารเรือ
ทุนเงินทุนในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๙	ทุนชมรมญาติสามสมอ
ทุนพลเรือเอก เกื้อกุล นาคพัฒน์	ทุนนางอำนวยพร อติสิงห์
ทุนพลตำรวจตรี อัสนีและคุณกัลยา ยิงกมล	ทุนพลเรือตรี โสภณ ทองคำวงศ์
ทุนพลเรือตรี สถาพร นักสอน	ทุนพลเรือเอก สัจด์ ชลออยู่